

(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้ประสานงาน QAD :น.ส.สิริกาญจน์ ยอดบุรี และ น.ส.รัตนา สมบูรณ์

เบอร์โทร : 1444

e-mail : qad@nu.ac.th

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน		หลักฐาน / เอกสารที่เกี่ยวข้อง (1)	(ร่าง) ผลการดำเนินงาน (2)	หมายเหตุ / ข้อควรสังเกต (3)	ช่วงเวลาการ เก็บข้อมูล ปี พ.ม. / ปี กศ.	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สกอ.	สมศ.					
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม						
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม						
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด		5.1.1(1) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับปรับปรุง) 5.1.1(2) (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 5.1.1(3) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการบริหารเงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ 5.1.1(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณแผ่นดิน 5.1.1(5) แบบฟอร์ม และสัญญา ในการดำเนินงานโครงการกองบริการวิชาการเชิงสาธารณะ 5.1.1(6) แบบฟอร์มการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 5.1.1(7) ฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 5.1.1(8) รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการเชิงสาธารณะ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 และ 2554 5.1.1(9) รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ งบประมาณ แหล่งทุนภายนอก รอบ 3 เดือน และรอบ 8 เดือน 5.1.1(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวาระเพื่อโปรดพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของแผน	ระบบ : - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับปรับปรุง) - (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 - ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการบริการวิชาการและการบริหารเงินรายได้จากค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ - ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณแผ่นดิน กลไก : - แบบฟอร์ม และสัญญา ในการดำเนินงานโครงการกองบริการวิชาการเชิงสาธารณะ - แบบฟอร์มการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ - ฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย - รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการเชิงสาธารณะ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 และ 2554 - รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ งบประมาณ แหล่งทุนภายนอก รอบ 3 เดือน และรอบ 8 เดือน		1 มิ.ย. - 31 พ.ค.	กองบริการวิชาการ

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน	5.1.2(1) โครงการ/แผนการสอนที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน			1 มี.ย. - 31 พ.ค.	กองบริการวิชาการ
3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย	<p>5.1.3(1) โครงการ/งานวิจัย ที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย ผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรม</p> <p>5.1.3(2) รายงานผลการบูรณาการบริการวิชาการเชิงสาธารณะ งบประมาณแผ่นดิน</p> <p>5.1.3(3) รายงานผลการบูรณาการบริการวิชาการเชิงสาธารณะ งบประมาณรายได้</p> <p>5.1.3(4) การบูรณาการโครงการวิจัย โดยใช้งบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัยอาทิ การขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นที่เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตมหาวิทยาลัย นครสวรรค์ ศธ.0527.01.03/0266 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 และ สัญญาให้ทุนโครงการวิจัย</p> <p>5.1.3(5) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยมีบุคคลภายนอก เข้าร่วม</p> <p>5.1.3(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 28 มีนาคม 2554 และรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะ อำนวยการดำเนินโครงการ 30 มีนาคม 2554</p> <p>5.1.3(7) สรุปลงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการ</p>			1 มี.ย. - 31 พ.ค.	

<p>4 มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย</p>	<p>5.1.4(1) รายงานผลความสำเร็จของการบูรณาการกับการวิจัย /การเรียนการสอน</p> <p>5.1.4(2) สรุปรายงานการบูรณาการงานบริการวิชาการกับสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย</p> <p>5.1.4(3)แบบฟอร์มการรายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ของมหาวิทยาลัย</p> <p>5.1.4(4) ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ต้องดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัย โดยต้องระบุรายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ของโครงการ</p>			<p>1 มี.ย. - 31 พ.ค.</p>	
<p>5 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย</p>	<p>5.1.5(1) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านบริการวิชาการ... เรื่องพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ...</p> <p>5.1.5(2) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านบริการวิชาการ.. เรื่องการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการวิชาการ/แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการงานบริการวิชาการ</p> <p>5.1.5(3) การเปรียบเทียบกระบวนการยื่นขอรับทุนโครงการบริการวิชาการปศ 2554 และ ขอรับทุนโครงการบริการวิชาการในปศ2555 (ซึ่งต้องยื่นข้อเสนอตั้งแต่ สิงหาคม 2553)</p> <p>5.1.5(4) การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการบริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน</p> <p>5.1.5(5) ตัวอย่างโครงการที่มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการภายใต้โครงการปศ 2554 กับ ปศ 2555</p>			<p>1 มี.ย. - 31 พ.ค.</p>	

ตัวป่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม						
<p>1 มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ กำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการ บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ สถาบัน</p>		<p>5.2.1(1) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับปรับปรุง)</p> <p>5.2.1(2) (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11</p> <p>5.2.1(3) ผลการสำรวจความต้องการของชุมชนด้านการบริการวิชาการ</p> <p>5.2.1(4) รายงานผลการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้บริหารส่วนราชการระดับ ภูมิภาค และ/หรือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ จากชุมชน</p> <p>5.2.1(5) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการออกหน่วย บริการวิชาการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย</p> <p>5.2.1(6) บันทึกขอความอนุเคราะห์ ในการคัดเลือกพื้นที่และรายงาน การคัดเลือกพื้นที่</p> <p>5.2.1(7) บันทึกการขออนุมัติโครงการ และ กิจกรรม</p> <p>5.2.1(8) การจัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย 9 กลุ่ม</p> <p>5.2.1(9) บันทึกขอจัดประชุมพิจารณางบประมาณโครงการออกหน่วย บริการวิชาการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานและ รายงานการประชุม</p>	<p>ระบบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับปรับปรุง) - (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 <p>กลไก :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการสำรวจความต้องการของชุมชนด้านการบริการวิชาการ - รายงานผลการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้บริหารส่วนราชการระดับภูมิภาค และ/หรือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ จากชุมชน - การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการออกหน่วยบริการ วิชาการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย - บันทึกขอความอนุเคราะห์ ในการคัดเลือกพื้นที่และรายงานการ คัดเลือกพื้นที่ - บันทึกการขออนุมัติโครงการ และ กิจกรรม - การจัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย 9 กลุ่ม - บันทึกขอจัดประชุมพิจารณาโครงการออกหน่วยบริการ วิชาการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานและรายงาน การประชุม 		1 มิ.ย. - 31 พ.ค.	
<p>2 มีความร่วมมือด้านบริการทาง วิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ</p>		<p>5.2.2(1) ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนัก ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ</p> <p>5.2.2(2) โครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการตามความร่วมมือ อาทิ โครงการเปิดโอกาสทางธุรกิจ โครงการให้ความรู้กฎหมายการแข่งขัน ทางการค้า ภาพกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ภาพกิจกรรม การลงพื้นที่ คลองคูหุ่ม 4</p>			1 มิ.ย. - 31 พ.ค.	

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม	<p>5.2.3(1) รายงานการประเมินการนำไปใช้ประโยชน์และประเมินผลการจัดกิจกรรม</p> <p>5.2.3(2) รายงานการจัดเวทีชุมชน</p> <p>5.2.3(3) รายงานการประชุมสรุปผลการออกหน่วยฯ</p> <p>5.2.3(4) สรุปผลการประเมินโครงการ</p> <p>5.2.3(5) รวมสรุปผลการประเมินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในวงรอบปีการศึกษา ...</p> <p>5.2.3(6) สรุปรายงานผลการติดตามการให้บริการทางวิชาการ จากชุมชนและสังคม</p> <p>5.2.3(7) สรุปผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการ ทั้งจาก ผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางวิชาการ</p>			1 มี.ย. - 31 พ.ค.	
4. มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ	<p>5.2.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านบริการวิชาการเรื่องการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคม วาระการประชุม พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หรือพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการ</p> <p>5.2.4(2) คู่มือการออกหน่วยบริการวิชาการ</p> <p>5.2.4(3) หนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการเชิงสาธารณะของมหาวิทยาลัย</p> <p>5.2.4(4) ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการงบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการแก่สังคม)</p>			1 มี.ย. - 31 พ.ค.	
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน	<p>5.2.5(1) รายงานผลการจัดประชุมสัมมนาและการแสดงนิทรรศการผลงานออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่</p> <p>5.2.5(2) หนังสือที่ตีพิมพ์ เพื่อจำหน่าย อาทิ การจัดการความขัดแย้งกับการทำงานในชุมชน กระบวนการทำงานในชุมชนแบบมีส่วนร่วม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นต้น</p> <p>5.2.5(3) เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>			1 มี.ย. - 31 พ.ค.	

(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้ประสานงาน QAD :น.ส.สิริกาญจน์ ยอดบุรี และ น.ส.รัตนาสุมบูรณ์

เบอร์โทร : 1444 e-mail : qad@nu.ac.th

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน		หลักฐาน / เอกสารที่เกี่ยวข้อง (1)	(ร่าง) ผลการดำเนินงาน (2)	หมายเหตุ / ข้อควรสังเกต (3)	ช่วงเวลาการ เก็บข้อมูล ปี พ.ม. / ปี ก.ศ.	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สกอ.	สมศ.					
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (เชิงปริมาณ)						
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก						NICE
1	มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับปรับปรุง) - (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 - ผลการสำรวจความต้องการของชุมชนด้านการบริการวิชาการ - รายงานผลการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้บริหารส่วนราชการระดับภูมิภาค และ/หรือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ จากชุมชน - การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย - บันทึกขอความอนุเคราะห์ ในการคัดเลือกพื้นที่และรายงานการคัดเลือกพื้นที่ - บันทึกการขออนุมัติโครงการ และ กิจกรรม - การจัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย 9 กลุ่ม - บันทึกขอจัดประชุมพิจารณางบประมาณโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานและรายงานการประชุม 	<p>ระบบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (ฉบับปรับปรุง) - (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 <p>กลไก :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการสำรวจความต้องการของชุมชนด้านการบริการวิชาการ - รายงานผลการเข้าพบเพื่อหารือกับผู้บริหารส่วนราชการระดับภูมิภาค และ/หรือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ จากชุมชน - การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย - บันทึกขอความอนุเคราะห์ ในการคัดเลือกพื้นที่และรายงานการคัดเลือกพื้นที่ - บันทึกการขออนุมัติโครงการ และ กิจกรรม - การจัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย 9 กลุ่ม - บันทึกขอจัดประชุมพิจารณางบประมาณโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานและรายงานการประชุม 			

	2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผล โครงการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - รายงานผล โครงการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภายนอก 				
	3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ - โครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการตามความร่วมมือ อาทิ โครงการเปิดโอกาสทางธุรกิจ โครงการให้ความรู้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ภาพกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ คลองคูหุ่ม 4 				
	4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มี การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านบริการวิชาการ เรื่อง การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม วาระการประชุม พิจารณา ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หรือพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ - คู่มือการออกหน่วยบริการวิชาการ - หนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการ เิงสาธารณะของมหาวิทยาลัย - ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ บประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการแก่สังคม) 	DRAFT	<p>"ต่อเนื่อง" มีการดำเนินงาน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป</p> <p>"ยั่งยืน" มีการดำเนินงาน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป</p> <p>"เข้มแข็ง" สามารถพึ่งพาตนเองได้</p>		

<p>5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กร มีความเข้มแข็ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประเมินการนำไปใช้ประโยชน์และประเมินผลการจัดกิจกรรม - รายงานการจัดเวทีชุมชน - รายงานการประชุมสรุปผลการออกหน่วยฯ - สรุปผลการประเมินโครงการ - รวมสรุปผลการประเมินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในวงรอบปีการศึกษา - สรุปรายงานผลการติดตามการให้บริการทางวิชาการ จากชุมชนและสังคม - สรุปผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการ ทั้งจาก ผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางวิชาการ 				
<p>ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ด้านสุขภาพ</p>					
<p>1 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ในประเด็นด้านสุขภาพ - โครงการด้านสุขภาพ - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ - สรุปผลโครงการ/กิจกรรม 			<p>ปีการศึกษา</p>	<p>NICE รวบรวมข้อมูล</p>
<p>2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 				
<p>3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานสรุปผลโครงการ 				
<p>4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าจากการดำเนินโครงการ 				
<p>5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่ได้รับการยกย่อง 				

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม					สถานที่ รวบรวมข้อมูล
1 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ในประเด็นด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม - โครงการพลังงานสิ่งแวดล้อม - รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ - สรุปผลโครงการ/กิจกรรม 			ปีการศึกษา	
2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	-				
3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน	- รายงานสรุปผลโครงการ				
4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม	- เอกสารข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าจากการดำเนินโครงการ				
5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ	- หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่ได้รับการยกย่อง				

จัดทำโดย กองประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554

DRAFT